

CHANINTR ร่วมกับ แบรินด์ เฮอร์แมน มิลเลอร์ เปิดตัวเก้าอี้ระดับตำนานโฉมใหม่ “Aeron Remastered” พร้อมจัดเวิร์คช็อปเก้าอี้ทำงานเพื่อ สุขภาพ



ซินิทร บริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรินด์เฟอร์นิเจอร์ลักซ์ชูรี่คุณภาพสูง ร่วมกับ แบรินด์ เฮอร์แมน มิลเลอร์ เปิดตัวเก้าอี้ Aeron (แออรอน) เก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพชื่อดังระดับตำนาน โฉมใหม่ล่าสุด พร้อมจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเพื่อสุขภาพและการยศาสตร์ (Ergonomics) จากเฮอร์แมน มิลเลอร์ โดยได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ วุฒิชัย หาญพานิช รัตน์ มณีรัตน์ ตลอดจน ดีไซน์เนอร์จากบริษัทชั้นนำของไทย ณ โซว์รูม คราฟท์ สยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้

ซินิทร ลีริสันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินิทร จำกัด กล่าว “ทางซินิทร รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอเก้าอี้ระดับตำนานที่มีความสวยงามด้านการดีไซน์ อีกทั้งยังเป็นนวัตกรรมเพื่อ

สุขภาพ รุ่นใหม่ล่าสุดจากเฮอร์แมน มิลเลอร์ ซึ่งเป็นแบรินด์เฟอร์นิเจอร์เก้าอี้สำนักงานเพื่อสุขภาพที่ทางซินิทร ได้นำเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยเก้าอี้ Aeron ยังเป็นเก้าอี้ที่ขายดีที่สุดของเฮอร์แมน มิลเลอร์อีกด้วย และสำหรับเก้าอี้ Aeron รุ่นใหม่นี้ ทุกท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งที่แสนสบายและดีต่อสุขภาพมากกว่าที่เคย”

มาเรีย แอนดรูว์ Category Manager for Seating and Collection บริษัท เฮอร์แมน มิลเลอร์ เอเชีย แปซิฟิก กล่าวแนะนำเก้าอี้ Aeron โฉมใหม่ล่าสุด “ภายหลังจากการเปิดตัวเก้าอี้ Aeron รุ่นคลาสสิก เมื่อ 23 ปีก่อน เก้าอี้ Aeron ได้รับความนิยมไปทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากเป็นเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้ที่สามารถนั่งในระยะเวลาอันยาวนานได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งยังดีต่อสุขภาพ โดยทางเฮอร์แมน มิลเลอร์ ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเก้าอี้ขึ้นมาตรฐานพิเศษ โดยนำความรู้ด้านหลักสรีระศาสตร์และความก้าวหน้าทางวัสดุ กระบวนการผลิต และเทคโนโลยี มาพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ของเก้าอี้ Aeron โฉมใหม่ ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีขึ้น และดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ นวัตกรรม PostureFit SL ที่รองรับความโค้งเว้าหลัง ตามแนวกระดูกสันหลังได้ดีกว่าเดิม และนวัตกรรมวัสดุรองรับน้ำหนัก 8Z Pellicle ที่สามารถรองรับน้ำหนักในจุดต่างๆ ตั้งแต่ส่วนหลังและที่นั่งถึง 8 โซน นอกจากนี้ เก้าอี้ Aeron ยังได้พัฒนาวัตกรรมการปรับระดับการเอนของเก้าอี้ โดยเพิ่มความสามารถในการเอนมาด้านหน้าเพิ่มขึ้น 1.8 องศา

สำหรับการรองรับการเอนตัวมาด้านหน้าขณะทำงาน รวมถึงอิริยาบถท่านั่งอื่นๆ โดยผู้ใช้งานจะสัมผัสได้ถึง ประสิทธิภาพการนั่งและการเคลื่อนไหวอย่างไรก็ดี อันเป็นหนึ่งในเดียวกันระหว่างเก้าอี้และผู้ใช้งานผ่านรูปทรงโค้งงอ ที่นุ่มนวลและความสมดุลกันของเก้าอี้” พร้อมกล่าวสรุปว่า “เก้าอี้ Aeron ถือเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพอย่างหนึ่ง ด้วยคุณภาพวัสดุ และเทคโนโลยีที่ดีที่สุด สำหรับการรองรับสรีระของผู้ใช้งานที่ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นของผู้ใช้งาน นอกจากนี้เก้าอี้ Aeron ยังดีต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเก้าอี้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากถึง 36 ปี จึงไม่ต้องเปลี่ยนเก้าอี้ใหม่บ่อยๆ นับเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย” นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อปเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพ “Sitting Well, Working Well” โดย มาเรีย แอนดรูว์ โดยมี แจ็ค อัง Senior Marketing Manager บริษัท เฮอร์แมน มิลเลอร์ จำกัด ร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนั่งที่ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ “การนั่งที่ถูกต้อง เพื่อสุขภาพที่ดี อันจะช่วยส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นนั้น ต้องคำนึงถึงเก้าอี้ที่มีการรองรับช่วงหลังที่ถูกต้อง มีการรองรับสรีระที่ไม่ก่อให้เกิดแรงกดทับ และช่วยจัดท่านั่งให้ถูกต้องตามหลักสรีระ และเพื่อความสบายตัวในการนั่ง เก้าอี้จะต้องระบายอากาศได้ดี รวมถึงมี 3 ขนาดที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ตามหลักการวัดสัดส่วนร่างกาย เพื่อให้เหมาะกับผู้นั่งที่มีรูปร่างแตกต่างกัน”

เก้าอี้ Aeron Remastered มีจำหน่ายที่โชว์รูม เฮอร์แมน มิลเลอร์ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เบอร์โทรศัพท์ 02-015-8889, โชว์รูม คราฟท์ สยามพารากอน เบอร์โทรศัพท์ 02-129-4577 และโชว์รูม คราฟท์ โนเบิล ไฮโล ทองหล่อ เบอร์โทรศัพท์ 02-714-9040

เกี่ยวกับเฮอร์แมน มิลเลอร์

เฮอร์แมน มิลเลอร์ เป็นที่เลื่องลือในการเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ ที่โดดเด่นทั้งด้านเทคโนโลยีและบริการอื่นๆ เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เฮอร์แมน มิลเลอร์ มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรม การออกแบบมากกว่า 100 ปี ในการช่วยยกระดับชีวิตและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานในทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงาน สถานที่พักอาศัย หรือสถานที่เพื่อการรักษา โดยผลงานออกแบบของเฮอร์แมน มิลเลอร์ ได้รับการจัดแสดงใน พิพิธภัณฑ์ทั่วโลก และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากสถาบันสมิธโซเนียน คูเปอร์ ฮิววิตท์ (The Smithsonian Institution’s Cooper-Hewitt National Design Award) ซึ่งให้รางวัลแก่งานดีไซน์ที่ส่งเสริมนวัตกรรมและ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน พิพิธภัณฑ์ MOMA (The Museum of Modern Art) ณ นครนิวยอร์ก และได้รับรางวัลด้านการดีไซน์ต่างๆ มากมาย เช่น Red Dot และ Good Design Award การดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรม และความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้เฮอร์แมน มิลเลอร์ ยังได้รับการจัดให้อยู่ใน Sustainability World Index ของดาวโจนส์ มาอย่างยาวนานกว่า 12 ปี และได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 จากมูลนิธิฮิวแมนไรท์สแคมเปญ (The Human Rights Campaign Foundation) เป็นประจำทุกปี รวมระยะเวลา 9 ปี ในปี พ.ศ. 2559 เฮอร์แมน มิลเลอร์ มีรายได้ 2.26 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีพนักงานทั่วโลกกว่า 7,000 คน ทั้งนี้ เฮอร์แมน มิลเลอร์ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ภายใต้ชื่อ MLHR

เกี่ยวกับ CHANINTR

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 บริษัท ชินนทร์ เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำเข้าและจำหน่ายแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ลักซ์ชัวร์คุณภาพสูง และผู้นำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตและวิถีการอยู่อาศัยอย่างมีรสนิยมอันดับต้นๆของประเทศไทย บริษัท ชินนทร์ มี 10 โชว์รูมใจกลางกรุงเทพ และเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า แบรนด์ เฮอร์แมน มิลเลอร์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย